

# ดับบลิวซีจีไดมอนด์เอาใจลูกค้าชอบเครื่องประดับ

## เพชรแถว

✖  
✖  
ดับบลิวซีจีไดมอนด์เอาใจลูกค้าชอบเครื่องประดับเพชรแถว จัดแคมเปญประมูลเริ่มต้น 9 บาทตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม

WCG DIAMOND จัดแคมเปญเด็ดเอาใจคนชอบเพชรแถว จัดเทศกาลประมูลประจำเดือนพฤษภาคม “ฮั่นแน่!!! พฤษภาคม มาแถวนี้” ขนคอลเล็กชั่นเครื่องประดับเพชรแถวดีไซน์ใหม่ล่าสุดมาเปิดประมูลเริ่มต้นที่ราคา 9 บาท

นางศุภาภรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย จิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทกำลังจัดแคมเปญประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อเอาใจลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องประดับเพชร ด้วยการจัดเทศกาล “ฮั่นแน่!!! พฤษภาคม มาแถวนี้” ซึ่งบริษัทฯ จะนำคอลเล็กชั่นเครื่องประดับเพชรแท้ที่ออกแบบดีไซน์สวยงามในลักษณะเป็นเพชรแถว มาเปิดประมูลในราคาเริ่มต้นเพียง 9 บาทเท่านั้น แคมเปญนี้จะทำให้ลูกค้าที่เข้าร่วมการประมูลสามารถเป็นเจ้าของเครื่องประดับเพชรแถวในราคาที่ไม่แพง รวมทั้งมีใบรับประกันคุณภาพจาก GIA และมีใบรับประกันเพื่อรับบริการหลังการขายต่าง ๆ จากบริษัทฯ ทั้งนี้เครื่องประดับเพชรแถวของ WCG DIAMOND จะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็น แหวนเพชรแถว สร้อยคอ สร้อยข้อมือ หรือต่างหู ฯลฯ ส่วนการออกแบบนั้นเน้นครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การออกแบบที่หรูหราและมีความทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของลูกค้าที่แตกต่างกัน

นอกจากผู้เข้าร่วมการประมูลจะได้ซื้อเครื่องประดับเพชรในราคาถูกแล้ว ยังมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับบริษัท เนื่องจาก WCG DIAMOND จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำการกุศลให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นทุนเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับเพชรแถวในแคมเปญนี้ สามารถเข้าร่วมประมูลได้ในช่วงการไลฟ์สดกับทีมมาตามทุกท่านซึ่งจัดขึ้นทุกวันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ โดยสามารถติดตามเวลาการไลฟ์สดแต่ละช่วง และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้ได้ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ “ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND”

ผู้ที่สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ผลิตเครื่องประดับเพชร (OEM) หรือต้องการชมสินค้า ศึกษาข้อมูลด้านการลงทุน และต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [www.wcgdiamond.com](http://www.wcgdiamond.com) รวมทั้งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์” โทร.02-0684343, 087-6783579 และ 095-0528855 หรือติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 091-549-3542 คุณปัญญา 087-055-2756 คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489